

## ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

## จังหวัดลำปาง

เรื่อง ศาลมีคำสั่งให้ นางดวงใจ อินทร์รัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ  
โดยให้อยู่ในความอนุบาลของ นายตฤณ อินทร์รัตน์

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๔๐/๒๕๖๕

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๘๒/๒๕๖๕

ด้วย นายตฤณ อินทร์รัตน์ ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งให้ นางดวงใจ อินทร์รัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง

ศาลได้สวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว ได้ความว่า ผู้ร้องเป็นบุตรของ นางดวงใจ อินทร์รัตน์ กับนายดวงคำ อินทร์รัตน์ โดยจดทะเบียนสมรสกัน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๒๐ บิดามารดาผู้ร้อง มีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือ ผู้ร้อง และนายเอกรินทร์ อินทร์รัตน์ ปัจจุบันนายดวงคำเสียชีวิตแล้ว ส่วนบิดามารดาของนางดวงใจเสียชีวิตแล้ว เมื่อปี ๒๕๖๓ นางดวงใจป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบ จึงได้นำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลภายในจังหวัดยโสธร แพทย์วินิจฉัยว่า นางดวงใจมีอาการเส้นเลือดตีบในสมอง และสมองเสื่อม แขนขาอ่อนแรงเดินไม่ได้ และไม่สามารถพูดคุยได้ ต้องให้อาหารทางสายยาง ต้องนอนติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หลังจากนั้นนางดวงใจล้มป่วยลง จนไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ผู้ร้องเป็นผู้ดูแล และรักษาพยาบาลนางดวงใจมาโดยตลอด โดยผู้ร้องได้ดูแลนางดวงใจที่บ้านเลขที่ ๒๘๑ หมู่ ๓ ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นบ้านของนายเอกรินทร์พี่ชายของผู้ร้อง นางดวงใจมีทรัพย์สินเป็นที่ดิน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกับบุคคลอื่นอีก ๘ คน คิน ที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๖๔๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เนื่องจากนางดวงใจไม่สามารถทำกิจการต่าง ๆ ของตนได้ตามปกติ หากให้นางดวงใจจัดการทรัพย์สินหรือทำนิติกรรมใด ๆ อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินดังกล่าวได้ ผู้ร้องในฐานะบุตรของนางดวงใจ จึงยื่นคำร้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคำสั่งว่า นางดวงใจเป็นคนไร้ความสามารถ และอยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง นายเอกรินทร์พี่ชายของผู้ร้องทราบเรื่องแล้ว และยินยอมให้ผู้ร้องยื่นคำร้องเป็นผู้อนุบาลของนางดวงใจ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า

อาการของนางดวงใจ อินต๊ะรัตน์ ดังกล่าว เข้าลักษณะบุคคลวิกลจริต และผู้ร้องไม่เป็นบุคคลต้องห้าม มิให้เป็นผู้อนุบาล จึงสมควรให้ผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล

จึงคำสั่งให้ นางดวงใจ อินต๊ะรัตน์ เป็นคนไร้ความสามารถ และให้อยู่ในความอนุบาลของ นายตฤณ อินต๊ะรัตน์ ผู้ร้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วิเศษ วิเศษจุมพล

ผู้พิพากษา